

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TH<sub>6</sub>

Hà Tĩnh, ngày tháng năm 2023

V/v kết quả giải quyết các ý kiến,  
kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ  
5, Quốc hội khóa XV

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh.

Thực hiện Văn bản số 109/BC-ĐĐBQH ngày 11/5/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh về việc tổng hợp kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Tĩnh trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; UBND tỉnh đã giao Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, nghiên cứu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và tổng hợp, báo cáo như sau:

**Câu 1.** Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng, hạng mục lòng hồ Rào Trỏ triển khai thực hiện từ năm 2011, đến nay các chính sách, cơ chế hỗ trợ theo quy định của tỉnh đã hết hiệu lực thực hiện (Nghị quyết số 34/2012/NQ-HĐND tỉnh khóa XVI). Các chính sách đối với người dân ở một số thôn thuộc 2 xã Kỳ Tây và Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh chưa hoàn thành hoặc chưa được thực hiện. Đề nghị tỉnh kịp thời hỗ trợ kinh phí thực hiện công tác đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án (Cử tri huyện Kỳ Anh).

**Trả lời:**

Dự án Cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh nhằm đảm bảo cấp nước cho toàn Khu kinh tế Vũng Áng với công suất 762.000 m<sup>3</sup>/ngày đêm; tưới ổn định cho 1.335ha đất sản xuất nông nghiệp và 300ha nuôi trồng thủy hải sản; giảm lũ cho vùng hạ du công trình; góp phần ngọt hóa sông Trí, sông Quyền; cải thiện môi trường sinh thái, trong đó trả lại môi trường sau đập dâng Lạc Tiến vào các tháng mùa kiệt lưu lượng tối thiểu là 2,1m<sup>3</sup>/s. Đây là dự án đa mục tiêu với nhiều nội dung phức tạp liên quan đến tính chất kỹ thuật, nguồn vốn, cơ chế chính sách, hình thức đầu tư...; Dự án đã triển khai từ lâu nhưng một số hạng mục vẫn đang còn dở dang, nhất là công tác bồi thường, hỗ trợ, GPMB hạng mục lòng hồ Rào Trỏ.

Đến nay, Dự án đã quá thời gian áp dụng cơ chế hỗ trợ từ nguồn NSNN để thực hiện công tác bồi thường, GPMB, tái định cư nên chưa có cơ sở để tiếp tục tham mưu bố trí nguồn vốn. Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Tài chính xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư của Dự án, dự kiến sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề sắp tới. Sau khi chính sách mới được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ kịp thời cân đối, bố trí kinh phí để thực hiện hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng dự án.

**Câu 2:** Việc khai thác đá tại núi Nam Giới (huyện Thạch Hà) làm ảnh hưởng đến cảnh quan, gây bồi lắng Cảng cá Cửa Sót và làm ô nhiễm môi trường. Đề nghị

rà soát, chỉ đạo chấm dứt việc khai thác đá tại núi Nam Giới (*Cử tri huyện Lộc Hà*).

**Trả lời:**

Tại núi Nam Giới (huyện Thạch Hà) có 2 đơn vị được cấp phép khai thác đá:

- Công ty cổ phần khai thác và chế biến đá Thạch Hải, được UBND tỉnh cấp phép khai thác khoáng sản số 1442/GP-UBND ngày 07/6/2016, thời hạn khai thác 05 năm, hiện đã hết thời hạn khai thác. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan kiểm tra thực địa và nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ đá Nam Giới, kết quả báo cáo như sau: đã thực hiện cạy gỡ đá treo trên sườn tầng; đã đổ đất, san gạt mặt bằng và trồng cây phục hồi môi trường mặt bằng moong mỏ (trừ diện tích 01 hồ nước đã được Công ty lập hàng rào bằng giây thép gai để tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và phục vụ chống cháy rừng như đề xuất của UBND xã Thạch Hải tại văn bản số 06/UBND ngày 22/02/2022); đã tháo dỡ trạm nghiền sàng, trạm cân, san gạt mặt bằng khu vực bãi chế biến, khu vực phụ trợ và đã trồng cây phục hồi môi trường trên toàn bộ diện tích phụ trợ, bãi chế biến; đã lập hàng rào thép gai, sửa chữa đường vào mỏ, lập biển báo an toàn.

Hiện nay UBND tỉnh đang xem xét quyết định đóng cửa mỏ đá xây dựng núi Nam Giới, xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến đá Thạch Hải (trên cơ sở đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2642/STNMT-KS ngày 29/6/2023) để bàn giao đất lại cho địa phương quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

- Công ty cổ phần Xây dựng I Hà Tĩnh, được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 546/GP-UBND ngày 27/02/2014, với diện tích 14,3 ha, thời hạn 15 năm. Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 04/9/2013. Theo kết quả kiểm tra ngày 04/11/2022 của Đoàn kiểm tra liên ngành<sup>1</sup> tại mỏ đá núi Nam Giới cho thấy: Công ty Cổ phần Xây dựng I Hà Tĩnh đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, như: đã bố trí nơi thu gom chất thải nguy hại, tưới ẩm dập bụi tại những nơi phát sinh bụi nhiều, trồng cây xanh xung quanh khu vực khai thác và tuyến đường vận chuyển, xây dựng mương thu gom nước mưa chảy tràn và hố lắng, quan trắc môi trường định kỳ năm 2022 (qua rà soát kết quả quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép); trong khu vực mỏ không có hiện tượng sạt, lở đất, không có dấu hiệu làm tác động ảnh hưởng đến việc gây bồi lắng Cảng cá Cửa Sót. Tuy vậy, khu vực mỏ gần đền thờ Chiêu Trưng Đại vương Lê Khôi (cách khoảng 800m), nên cũng có phần ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên.

Trong quá trình hoạt động khai thác mỏ, Công ty Cổ phần Xây dựng I Hà Tĩnh có một số tồn tại, vi phạm. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 1743/UBND-NL<sub>2</sub> ngày 23/4/2015 về việc dừng hoạt động khai thác khoáng sản một phần diện tích (7ha) do vi phạm quy định về hoạt động khoáng sản; ban hành Kết

<sup>1</sup> Thành lập theo Quyết định số 311/QĐ-STNMT ngày 31/5/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

luận thanh tra số 126/KL-UBND ngày 13/4/2018 về quá trình cấp phép và hoạt động khai thác đá tại mỏ đá núi Nam Giới. Tuy nhiên, Công ty chưa chấp hành theo Kết luận số 126/KL-UBND ngày 13/4/2018 và đang khiếu nại đến Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thành lập Đoàn xác minh tại Quyết định số 517/BTNMT-KS ngày 25/3/2021 và thực hiện thẩm tra, xác minh nội dung khiếu nại, thu thập thông tin liên quan đến mỏ đá núi Nam Giới nêu trên để tổng hợp, giải quyết vụ việc khiếu nại nhưng đến nay chưa có kết quả giải quyết.

Sau khi có kết quả giải quyết khiếu nại của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu xử lý theo đúng quy định hiện hành.

**Câu 3:** Đời sống nhân dân tại 06 xã vùng bãi ngang ven biển huyện Thạch Hà hiện gặp nhiều khó khăn do một phần ảnh hưởng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, nguồn nước phục vụ sinh hoạt và ăn uống không đảm bảo, một số nơi nước bị nhiễm mặn. Đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung cho các địa phương này (*Cử tri huyện Thạch Hà*).

**Trả lời:**

Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê nằm trên địa bàn 05 xã thuộc huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh gồm: xã Thạch Hải, xã Thạch Khê, xã Đỉnh Bàn, xã Thạch Trị và xã Thạch Lạc. Dự án do Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê làm chủ đầu tư, đã triển khai thử nghiệm công nghệ và bóc đất tầng phủ từ năm 2008-2011; dừng hoạt động khai thác từ tháng 7/2011 theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 164/TB-VPCP ngày 11/7/2011.

Để đảm bảo nguồn nước cho người dân trong khu vực, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương, Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh nghiên cứu chủ trương lập dự án cấp nước phục vụ các hộ dân trong vùng bị ảnh hưởng khi khai thác mỏ sắt Thạch Khê tại Văn bản số 3907/UBND-XD<sub>2</sub> ngày 15/12/2009 và phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 10/8/2010 với nguồn vốn của Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê và nguồn vốn hợp pháp khác. Tuy nhiên, do Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê tạm dừng nên công trình chưa được thi công hoàn thành; người dân trong khu vực dự án chưa được sử dụng nước sạch từ Nhà máy nước tập trung; đặc biệt là Nhân dân ở 06 xã vùng bãi ngang ven biển huyện Thạch Hà là vùng đang bị ảnh hưởng nguồn nước sinh hoạt do nước ngầm sụt giảm, nước bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, trong thời gian qua UBND tỉnh đã triển khai đầu tư và đưa vào sử dụng các công trình Mạng lưới cấp nước xã Thạch Khê<sup>2</sup>, Nâng cấp hệ thống cấp nước sạch xã Đỉnh Bàn<sup>3</sup>, huyện Thạch Hà nhằm cấp nước cho người dân trên địa bàn xã Thạch Khê và một phần xã Đỉnh Bàn; chỉ đạo UBND huyện Thạch Hà hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Thạch Trị xây dựng công trình cấp

<sup>2</sup> Tại Quyết định số 3256/QĐ-UBND ngày 30/10/2018.

<sup>3</sup> Tại Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 22/9/2020.

nước cho 60 hộ dân có nguồn nước bị nhiễm mặn tại thôn Đại Tiến, xã Thạch Trị; giao Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh triển khai dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận tại Văn bản số 1505/UBND-XD<sub>1</sub> ngày 02/4/2023 của UBND tỉnh; đồng thời đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng Công trình cấp nước vùng bãi ngang ven biển huyện Thạch Hà (gồm các xã Thạch Thắng, Thạch Hội, Thạch Văn, Thạch Lạc, Thạch Khê và một số thôn của xã Yên Hòa, Cẩm Dương) tại Văn bản số 3991/UBND-NL<sub>5</sub> ngày 24/6/2021.

Tuy nhiên, do nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hiện nay chưa được bố trí hỗ trợ, đồng thời ngân sách địa phương còn hạn chế nên hiện mới chỉ giải quyết được một phần nhu cầu nước sạch cho người dân trên địa bàn 06 xã vùng bãi ngang ven biển huyện Thạch Hà. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Phát triển hệ thống cấp nước thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận<sup>4</sup>, trong đó đầu tư tuyến ống truyền tải chính cấp đủ nước cho các xã vùng bãi ngang ven biển huyện Thạch Hà và giao UBND huyện Thạch Hà nghiên cứu đề xuất phương án phù hợp để triển khai đầu tư các tuyến ống phân phối, dịch vụ đến tận hộ gia đình.

**Câu 4:** Đề nghị đầu tư tuyến đường từ Tỉnh lộ 553 huyện Hương Khê đi huyện Cẩm Xuyên, Thành phố Hà Tĩnh với chiều dài toàn tuyến gần 30 km (*Cử tri huyện Hương Khê*).

**Trả lời:**

Tuyến đường tỉnh ĐT.553 (tên gọi cũ là Tỉnh lộ 17) là một trong 04 tuyến giao thông trục ngang chiến lược có tính chất kết nối và liên vùng từ phía Đông sang phía Tây. Theo quy hoạch tuyến đường ĐT.553 có tổng chiều dài khoảng 72,5 km (trong đó: có 3,6 km đi trùng Quốc lộ 1 tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh và 2,4 km trùng Quốc lộ 8C), điểm đầu giao với Quốc lộ 15B tại xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà, điểm cuối tại Bản Giàng, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê.

Hiện nay, các đoạn tuyến từ đầu tuyến giao Quốc lộ 15B đến xã Nam Điền, huyện Thạch Hà dài 17,53 km đã được đầu tư đạt quy mô đường cấp III, 2 làn xe; đoạn từ đường Hồ Chí Minh đi Bản Giàng dài 24,63 km mới được nâng cấp đạt quy mô đường cấp IV-V, 2 làn xe; đoạn từ xã Lộc Yên đến đường Hồ Chí Minh dài 8,8km đang được đầu tư xây dựng với quy mô đường cấp III, 2 làn xe. Riêng đoạn tuyến còn lại từ xã Nam Điền, huyện Thạch Hà đến xã Lộc Yên, huyện Hương Khê dài khoảng 21,5km chưa cân đối được kinh phí để đầu tư thông tuyến.

Ngày 16/01/2023, UBND tỉnh đã có Văn bản số 276/UBND-GT<sub>1</sub> đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ nguồn vốn từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2022 để đầu tư Dự án đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ xã Nam Điền, huyện Thạch Hà đi xã Lộc Yên, huyện Hương Khê; tuy nhiên đến nay vẫn chưa được Trung ương cân đối, hỗ trợ.

<sup>4</sup> Tại Văn bản số 1505/UBND-XD<sub>1</sub> ngày 02/4/2023.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải và các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp với các bộ, ngành Trung ương về nguồn vốn để đầu tư đoạn tuyến còn lại nhằm hoàn thành toàn bộ tuyến đường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh.

**Câu 5:** Đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết hệ thống đường dây điện, dây mạng viễn thông hiện đang gây mất mỹ quan đô thị (*Cử tri thành phố Hà Tĩnh và huyện Đức Thọ*).

**Trả lời:**

Hiện nay, trên các tuyến đường điện do Công ty Điện lực Hà Tĩnh quản lý có nhiều đơn vị treo cáp viễn thông đi chung cột, như: Viễn thông Hà Tĩnh, Chi nhánh Viễn thông quân đội Viettel, Chi nhánh công ty cổ phần FPT miền Bắc tại Hà Tĩnh, Trung tâm dịch vụ kỹ thuật Phát thanh - Truyền hình, Công ty CMC, Công ty SPT, SCTV, các mạng cáp phục vụ thông tin liên lạc của Quân đội và Công an và mạng Truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan hành chính,...

Những năm gần đây, do tốc độ phát triển ngày càng mạnh mẽ của dịch vụ viễn thông, truyền hình và đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho người dân, nhiều doanh nghiệp đã mở rộng mạng lưới, triển khai kéo, treo cáp, hệ thống điện lưới trên các hệ thống cột điện không đúng kỹ thuật, gây mất mỹ quan đô thị.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều Văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện chỉnh trang lưới điện, cáp viễn thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh<sup>5</sup>. Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương khảo sát, lập kế hoạch, lộ trình thực hiện hàng năm trên địa bàn, phân công thực hiện cho các đơn vị chủ quản cột, các đơn vị sử dụng chung cột để tiến hành đầu tư các trang thiết bị phục vụ việc sắp xếp, chỉnh trang tại các tuyến đường chính yêu cầu mỹ quan đô thị; giao các đơn vị chủ quản cột, các đơn vị sử dụng chung cột có trách nhiệm kiểm tra, rà soát, sắp xếp, chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo tối thiểu sáu tháng một lần hoặc theo kế hoạch của các cơ quan chức năng. Kết quả đến nay đã thực hiện chỉnh trang được 3.063 TBA, 3.432km đường dây trung áp, 1.944km đường dây hạ áp trên địa bàn quản lý và 111km cáp viễn thông. Riêng đối với địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện chỉnh trang được 277 TBA, 134km đường dây trung áp, 209km đường dây hạ áp và 16,6km cáp viễn thông; địa bàn huyện Đức Thọ đã thực hiện chỉnh trang được 295 TBA, 187km đường dây trung áp, 88km đường dây hạ áp và 5,8km cáp viễn thông.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương theo dõi, đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã, Công

<sup>5</sup> Tại các Văn bản: Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 23/8/2013; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 08/6/2015; Công văn số 3402/UBND-VX<sub>1</sub> ngày 20/7/2016; Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 03/11/2020; Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 ban hành Quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh...

ty Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị chủ quản hệ thống cáp mạng viễn thông tiếp tục thực hiện chỉnh trang hệ thống đường dây điện, dây mạng viễn thông, tăng cường ngầm hóa hệ thống cáp để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị trên địa bàn.

**Câu 6:** Để chuẩn bị triển khai việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong thời gian tới, đề nghị làm tốt công tác truyền thông, có kế hoạch công tác cán bộ phù hợp và quản lý chặt chẽ đầu tư công các cơ sở vật chất liên quan đến các đơn vị dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính.

***Trả lời:***

Ngày 30/01/2023, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 48-KL/TW về tiếp tục sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Chủ động triển khai Kết luận của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá quy mô đơn vị hành chính, dự thảo các phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã gắn với mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Tĩnh; phối hợp Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã...

Hiện tại, Ủy ban nhân dân tỉnh đang chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan tham mưu, xây dựng Kế hoạch thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh để kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện ngay sau khi Chính phủ ban hành Kế hoạch. Các nội dung về công tác truyền thông, công tác cán bộ, quản lý đầu tư công, quản lý cơ sở vật chất và các nội dung khác liên quan đến các đơn vị dự kiến sắp xếp đơn vị hành chính sẽ được nghiên cứu kỹ và có các giải pháp phù hợp trong Kế hoạch của tỉnh, bảo đảm quy định và tình hình thực tiễn của địa phương.

Trên đây là báo cáo kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, UBND tỉnh báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội xem xét, tổng hợp./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các sở, ban, ngành chủ trì trả lời;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH<sub>6</sub>.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hồng Lĩnh**